

ระบบการจัดสรรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2023/2025
(สำหรับการรับเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเดือนกันยายน 2025)
คำถามที่พบบ่อย

ที่เรียนแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน

(1) คำถาม ที่เรียนแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน (DP) คืออะไร?

คำตอบ DP คือที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (S1) ที่ได้มีการสงวนไว้โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ เพื่อรับนักเรียนเข้าเรียน โดยอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียนเอง โรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ สามารถสงวนที่เรียนในระดับชั้น S1 เป็น DP ได้ไม่เกิน 30% ในขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเงินอุดหนุนตรง (DSS) ที่เข้าร่วมในระบบจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (SSPA) จะสามารถสงวนที่เรียนเป็น DP ได้มากกว่า 30%

(2) คำถาม ระเบียบปฏิบัติในการสมัคร DP เป็นอย่างไรบ้าง?

คำตอบ ระยะเวลาในการสมัคร DP สำหรับในรอบนี้คือตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม (วันพฤหัสบดี) ถึงวันที่ 16 มกราคม 2025 (วันพฤหัสบดี) โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมในระบบ SSPA (โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ) จะเปิดรับใบสมัครภายในระยะเวลาเดียวกัน

ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (P6) ที่เข้าร่วมในรอบปัจจุบันจะได้รับสำเนาใบสมัครรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน (Application Form) สองชุดผ่านทางโรงเรียนประถมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2024 นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในระบบสามารถขอรับ Application Form ได้ที่แผนกจัดสรรที่เรียนของกรมการศึกษา (EDB) (ที่อยู่: Podium Floor, West Block, Education Bureau Kowloon Tong Education Services Centre, 19 Suffolk Road, Kowloon Tong, Kowloon โทร. 2832 7740 และ 2832 7700) ในเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 น. จนถึง 13.00 น. และตั้งแต่ 14.00 น. จนถึง 18.00 น. ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2024 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2025

นอกจากนี้ ทาง EDB ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนการรับเข้า S1 ให้เป็นระบบดิจิทัลแล้ว สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ SSPA e-Platform และผูกบัญชีเข้ากับ “iAM Smart +”¹ นอกเหนือจาก Application Form ที่เป็นกระดาษแล้วนั้น ผู้ปกครองยังสามารถเลือกที่จะส่งใบสมัคร DP ผ่าน SSPA e-Platform ได้อีกด้วย สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับยื่นใบสมัคร DP นั้น ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบันทึกสำหรับผู้ปกครองเพื่อสมัครรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน ที่จะมีการแจกจ่ายในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2024

¹ สำหรับรายละเอียดของการลงทะเบียน “iAM Smart +” โปรดไปที่หน้าแรกของ “iAM Smart” (www.iamsmart.gov.hk) (เลือก: Home > “iAM Smart” Registration > Registration Methods)

ในส่วนขอรายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการนั้น ผู้ปกครองสามารถศึกษาได้จากคู่มือการสมัครรับการจั้ดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน (Handbook) ที่ได้มีการแจกจ่ายให้กับโรงเรียนประถมศึกษาในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2024 นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ EDB (www.edb.gov.hk) (เลือก: Home > Education System and Policy > Primary and Secondary Education > School Places Allocation Systems > Secondary School Places Allocation (SSPA) System) เพื่อดาวนโหลดรายชื่อหรือโทรไปที่ระบบสอบถามทางโทรศัพท์อัตโนมัติ 24 ชั่วโมงของ EDB ที่หมายเลข 2891 0088 (กด 2 (English) > 5 (Fax service) > 04 (Secondary School Places Allocation System: Schools Lists)) เพื่อรับรายชื่อทางโทรสารได้

(3) คำถาม ผู้ปกครองสามารถยื่นใบสมัคร DP แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาให้บุตรหลานของตนได้กี่แห่ง? จะเกิดอะไรขึ้นหากส่งใบสมัคร DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการมากกว่าสองแห่ง?

คำตอบ การสมัคร DP ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านอาณาเขต ผู้ปกครองสามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการได้ไม่เกินสองแห่ง ผู้ปกครองต้องตระหนักว่า หากพวกเขาส่งสมัคร DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการมากกว่าสองแห่ง ไม่ว่าจะส่งใบสมัครผ่าน SSPA e-Platform หรือเป็น Application Form แบบกระดาษ **ใบสมัคร DP ดังกล่าวจะกลายเป็นโมฆะทันที**

จาก Application Form ทั้งสองชุดที่นักเรียน/ผู้ปกครองได้รับ ชุดหนึ่งมีไว้สำหรับกรอกตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 1 และอีกชุดหนึ่งมีไว้สำหรับกรอกตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 2 ตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 1 หมายถึงตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 1 ของนักเรียน และตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 2 หมายถึงตัวเลือกอันดับที่สองของนักเรียน ตามหมายเลขใบสมัครที่ไม่ซ้ำกันใน Application Form แต่ละใบนั้น ทาง EDB จะตรวจสอบตัวเลือกแรกและตัวเลือกที่สองของนักเรียนแต่ละคน (Application Form ที่เป็นแบบกระดาษและใบสมัครที่ส่งผ่าน SSPA e-Platform จะมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเหมือนกันหากมีลำดับตัวเลือกโรงเรียนเหมือนกัน)

ผู้ปกครองไม่ควรส่งใบสมัครเข้าผ่านทาง SSPA e-Platform และในรูปแบบเอกสารกระดาษสำหรับนักเรียนคนเดียวกัน หากผู้ปกครองได้ส่ง Application Form ซ้ำกันแล้วนั้น (เช่น การส่งใบสมัครแบบกระดาษและผ่าน SSPA e-Platform ที่มีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเหมือนกันไปโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งเดียวกัน) ใบสมัครเหล่านี้จะถือว่าเป็นใบสมัครใบเดียวเท่านั้น ดังนั้น การสมัครที่ซ้ำซ้อนเช่นนี้จะไม่เพิ่มโอกาสได้รับการจั้ดสรรเข้าในโรงเรียน โปรดทราบว่าผู้ปกครองไม่ควรส่งใบสมัครที่มีหมายเลขใบสมัครเหมือนกันไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาคนละแห่งผ่าน SSPA e-Platform และในรูปแบบกระดาษ **มิฉะนั้น ใบสมัคร DP ของบุตรหลานของท่านจะกลายเป็นโมฆะทันที**

(4) คำถาม นอกเหนือจากการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการไม่เกินสองแห่งแล้ว ผู้ปกครองควรทราบอะไรบ้างขณะทำการสมัคร DP สำหรับบุตรหลานของตน?

คำตอบ นักเรียนที่ได้รับการจั้ดสรร DP จะไม่ได้รับการจั้ดสรรที่เรียนจากส่วนกลาง (CA) ผู้ปกครองจึงควรสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ตนเลือก ผู้ปกครองควรทราบด้วยว่า เมื่อส่งใบสมัคร DP ผ่าน SSPA e-Platform หรือเป็น Application Form แบบกระดาษแล้ว **ใบสมัครทุกใบจะไม่สามารถเรียกคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงลำดับตัวเลือกโรงเรียนได้หลังส่งแล้ว** ดังนั้น ผู้ปกครองจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนส่งใบสมัครว่าได้เลือกอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่

(5) **คำถาม** ในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน ผู้ปกครองควรคำนึงถึงอะไรบ้าง?

คำตอบ ผู้ปกครองของนักเรียนควรพิจารณาข้อมูลทุกด้านของโรงเรียน เช่น ปรัชญาการศึกษา ขนบธรรมเนียม ศาสนา โครงสร้างชั้นเรียน การพัฒนาและการดำเนินงาน รวมถึงบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ความสามารถ และความสนใจของบุตรหลานของตนเพื่อประกอบการเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม

โรงเรียนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับขั้นตอนการรับสมัคร เกณฑ์การรับสมัคร และการให้น้ำหนักตามปรัชญาและคุณลักษณะทางการศึกษาของตนเองได้ เกณฑ์การรับสมัครและน้ำหนักที่โรงเรียนนำมาใช้จะต้องมีความยุติธรรม เปิดกว้าง และก่อให้เกิดการศึกษาที่มั่นคง และจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะก่อนถึงระยะรับสมัคร DP ไม่ว่าจะเป็นการประกาศในสถานที่เด่นตาในบริเวณโรงเรียน อัปโหลดลงในหน้าแรกของเว็บไซต์โรงเรียน เผยแพร่ลงในเอกสาร โปสเตอร์โรงเรียนมัธยมศึกษา (Secondary School Profile) หรือแจ้งให้ผู้สมัครแต่ละคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โรงเรียนสามารถจัดให้มีการสัมภาษณ์ได้ แต่ไม่ควรดำเนินการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบใดก็ตาม

ผู้ปกครองสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสาร Secondary School Profiles ที่แจกจ่ายโดยคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2024 หรือไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ Secondary School Profiles และหน้าแรกของเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อดูติดตามข่าวสารล่าสุดของโรงเรียน

(6) **คำถาม** ในเมื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบใดก็ตามในการคัดเลือกนักเรียน พวกเขาจะประเมินความสามารถของผู้สมัครได้อย่างไร?

คำตอบ ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์การรับนักเรียนและการให้น้ำหนักที่กำหนดโดยโรงเรียน เช่น ความสามารถทางวิชาการและความสามารถในด้านอื่น ๆ ของนักเรียน นอกจากนี้ บางโรงเรียนจะใช้การสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจความถนัด ความสนใจ และศักยภาพของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมสำหรับการเข้าศึกษา

(7) **คำถาม** เมื่อทำการสมัคร DP เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาอะไรบ้าง ?

คำตอบ สำหรับผู้ปกครองที่ยื่นใบสมัครแบบกระดาษ เอกสารที่ต้องยื่นประกอบไปด้วยใบสมัครรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน และเอกสารที่จำเป็นตามที่โรงเรียนกำหนด เช่น สมุดรายนามประจำตัวนักเรียน ประกาศนียบัตรหรือรางวัลต่างๆ และใบรับรองหรือบันทึกกิจกรรมนอกหลักสูตรและกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารที่ยังไม่มีในขณะนั้น เช่น จดหมายแนะนำจากทางโรงเรียนประถมศึกษา รวมถึงคะแนนหรือลำดับที่สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน

สำหรับผู้ปกครองที่ส่งใบสมัคร DP ผ่าน SSPA e-Platform นั้น หลังจากเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาตามลำดับตัวเลือกโรงเรียนแล้ว (ตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 1 หรือตัวเลือกโรงเรียนอันดับที่ 2) ผู้ปกครองจะต้องอัปโหลดเอกสารประจำตัวของนักเรียน และเอกสารที่จำเป็นสำหรับการกรอกใบสมัครโรงเรียนมัธยมศึกษาไปส่งในโฟลเดอร์ตามประเภทของเอกสารดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ใบสมัครของโรงเรียนที่กรอกครบถ้วนแล้ว สำเนาผลการเรียน และบันทึกเกียรติบัตรและรางวัล) พร้อมทั้งลงชื่อกำกับแบบดิจิทัลด้วย “iAM Smart+” เพื่อทำการสมัครให้สมบูรณ์

(8) **คำถาม** เกณฑ์ในการจัดสรรที่เรียนแบบ DP จะเป็นอย่างไรหากนักเรียนได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสองแห่งและได้รับการตอบรับจากทั้งสองแห่ง?

คำตอบ EDB จะตรวจสอบตัวเลือกแรกและตัวเลือกที่สองของนักเรียนแต่ละคนอิงจากหมายเลขใบสมัครที่ไม่ซ้ำกันใน Application Form แต่ละใบ (Application Form ที่เป็นแบบกระดาษและใบสมัครที่ส่งมาผ่าน SSPA e-Platform จะมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเหมือนกันหากมีลำดับตัวเลือกโรงเรียนเหมือนกัน) จากนั้น EDB จะจับคู่ลำดับโรงเรียนที่นักเรียนเลือกไว้กับรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก/รายชื่อสำรองสำหรับที่เรียนแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียน หากนักเรียนได้รับคัดเลือกจากทั้งสองโรงเรียนที่ตนสมัคร การจัดสรรที่เรียนจะเป็นไปตามลำดับตัวเลือกโรงเรียนของนักเรียน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นักเรียนจะได้รับการจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับแรก

หากผู้ปกครองสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะไม่เสนอที่เรียนในระดับชั้น S1 ภายใต้ระบบ SSPA สำหรับการจัดสรรในรอบนี้ ใบสมัครนั้นจะไม่ได้รับการประมวลผล

(9) **คำถาม** นอกเหนือจากการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการได้ไม่เกิน สองแห่งแล้ว นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนที่ Jockey Club Ti-I College ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

คำตอบ สามารถสมัครได้ ระยะเวลาการรับสมัครเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้น S1 ที่ Jockey Club Ti-I College จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 20 มกราคม 2025 หากนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนใน Jockey Club Ti-I College นักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรที่เรียนทั้งแบบ DP หรือแบบ CA ภายใต้ระบบของ SSPA แต่หากนักเรียนไม่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียน นักเรียนจะยังคงได้รับการจัดสรรที่เรียน S1 ผ่านระบบ SSPA

(10) **คำถาม** นักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเงินอุดหนุนตรงที่ไม่อยู่ในระบบ SSPA (โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS) ในเวลาเดียวกันได้หรือไม่?

คำตอบ สามารถสมัครได้ เนื่องจากไม่มีการจำกัดจำนวนว่านักเรียนจะสามารถสมัครเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ได้กี่แห่ง นักเรียนจึงอาจได้รับการตอบรับจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS หลายแห่ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ปกครองได้มอบข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงให้กับโรงเรียนแห่งใดที่ได้ส่งข้อเสนอแก่นักเรียนแล้วนั้น เอกสารดังกล่าวถือเป็นการยืนยันว่ายอมรับที่เรียนในระดับชั้น S1 ที่เสนอโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แห่งนั้น และเป็นการสละสิทธิ์เข้าเรียนในระดับชั้น S1 ที่ได้รับเงินอุดหนุนที่อื่น ๆ (รวมถึงสถานที่ S1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการและ Jockey Club Ti-I College ด้วย) โรงเรียนจะแจ้งให้ EDB ทราบถึงการตัดสินใจของผู้ปกครองภายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2025 เมื่อได้รับรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แล้ว ทาง EDB จะไม่จัดสรรนักเรียนในรายการให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งอื่น ๆ ผ่านระบบ SSPA อีก

กระบวนการแจ้งผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือก (กระบวนการแจ้งเตือน)

(11) คำถาม กระบวนการในการแจ้งเตือนสำหรับผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือก (กระบวนการแจ้งเตือน) ภายใต้ระบบ SSPA มีอะไรบ้าง?

คำตอบ ตั้งแต่ SSPA ประจำปี 2020 เป็นต้นไป เมื่อทำการประมวลใบสมัคร DP เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการทั้งหมด (รวมถึง Jockey Club Ti-I College) จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดว่าบุตรหลานของตนปรากฏในรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกแบบ DP ทางจดหมายและโทรศัพท์ในวันที่กำหนดไว้ก่อนเริ่มการจัดสรรที่เรียนแบบ CA² โรงเรียนทุกแห่งจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบถึงกระบวนการแจ้งเตือน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า กำหนดเวลาสำหรับ SSPA รอบนี้คือวันที่ 31 มีนาคม 2025 สำหรับผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ SSPA e-Platform อาจได้รับการแจ้งเตือนการได้รับคัดเลือก DP ผ่าน SSPA e-Platform ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันเดียวกัน จะไม่มีกระบวนการแจ้งเตือนเหล่านี้หรือผลการจัดสรรที่เรียนส่งไปยังผู้สมัครที่ปรากฏในรายชื่อสำรองและผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก การแจ้งเตือนยังไม่ถือเป็นผลการจัดสรรอีกด้วย ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องไม่จำเป็นต้องตอบกลับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องว่าจะตอบรับข้อเสนอหรือไม่ ผู้ปกครองที่ได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าได้รับคัดเลือก ไม่จำเป็นต้องกรอกส่วนตัวเลือกโรงเรียนของแบบฟอร์มตัวเลือกโรงเรียน (Choice Form) ในขั้นตอน CA ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2025

กระบวนการแจ้งเตือนข้างต้นเป็นมาตรการทางปกครอง กลไกและขั้นตอนในปัจจุบันของระบบ SSPA นั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนทุกคนในระบบ SSPA รอบนี้จะได้รับผลการจัดสรรที่เรียนผ่านระบบ SSPA (รวมถึงผลในขั้นตอน DP และ CA) ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2025

หากนักเรียนกำลังศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในระบบ SSPA และได้รับการจัดสรรที่เรียนในขั้นตอน DP โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ หรือ Jockey Club Ti-I College จะเรียกผู้ปกครองเพื่อแจ้งผล DP อย่างเป็นทางการและนัดหมายที่เกี่ยวข้องในวันที่ 8 กรกฎาคม 2025 (เช่น วันที่ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน) หากจำเป็น ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตนสมัครเรียนได้ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2025

(12) คำถาม หากนักเรียนได้ส่งใบสมัคร DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสองแห่ง นักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากทั้งสองโรงเรียนตามลำดับหรือไม่?

คำตอบ สำหรับนักเรียนแต่ละคนที่ส่งใบสมัคร DP ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสองแห่งและได้รับคัดเลือกจากทั้งสองแห่ง ผู้ปกครองจะได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการทั้งสองแห่งตามลำดับ นักเรียนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดสรรที่เรียนในโรงเรียนที่เลือกไว้เป็นอันดับแรกตามกลไกของระบบ SSPA ในปัจจุบัน

² ปรึกษาข้อมูลจากหนังสือเวียนของกรมการศึกษา (EDB) ฉบับที่ 18/2019 สำหรับรายละเอียดของกระบวนการแจ้งเตือนสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกโดยอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียนและตัวอย่างจดหมายแจ้งเตือน

- (13) **คำถาม** ภายใต้กระบวนการแข่งขัน นักเรียนในรายชื่อสำรองและนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการแข่งขันผลการสมัครจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเป็นการล่วงหน้าหรือไม่?
- คำตอบ ภายใต้กระบวนการแข่งขัน โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการมีหน้าที่แจ้งให้ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกทราบถึงการมีชื่อปรากฏในรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำหรับที่เรียนแบบอาศัยดุลยพินิจเท่านั้น โรงเรียนไม่ได้รับอนุญาตให้แจ้งนักเรียนในรายชื่อสำรองและนักเรียนที่ไม่ได้รับคัดเลือกถึงผลการสมัคร DP เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่ไม่จำเป็น
- (14) **คำถาม** นักเรียนในรายชื่อสำรองจะได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าได้รับการจัดสรร DP เมื่อใด?
- คำตอบ ไม่มีกระบวนการแข่งขันสำหรับรายชื่อสำรองและผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก นักเรียนทุกคน (รวมถึงนักเรียนในรายชื่อสำรอง) ในระบบ SSPA รอบนี้ จะได้รับผลการจัดสรรที่เรียนอย่างเป็นทางการจาก EDB ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2025
- (15) **คำถาม** หลังจากได้รับการแข่งขันจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการแล้ว ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยลำดับรายชื่อตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้ต่อโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและยืนยันการยอมรับข้อเสนอ DP ที่ได้รับหรือไม่?
- คำตอบ ตามระบบ SSPA ในปัจจุบัน ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเปิดเผยลำดับตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้ให้แก่โรงเรียนที่ทำการสมัคร การแข่งขันจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการไปยังผู้ปกครองนั้นภายใต้กระบวนการแข่งขันไม่ถือเป็นการแจ้งผลการจัดสรรที่เรียนอย่างเป็นทางการ ดังนั้นผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องเปิดเผย ลำดับตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้ต่อโรงเรียนที่เกี่ยวข้องและไม่ต้องยืนยันการยอมรับข้อเสนอของ DP หลังจากได้รับการแข่งขันว่าบุตรหลานของพวกเขาได้รับคัดเลือกจากการสมัคร DP แล้ว
- (16) **คำถาม** หลังจากได้รับการแข่งขันจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว ผู้ปกครองสามารถเปลี่ยนลำดับตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้สำหรับบุตรหลานของตนได้หรือไม่?
- คำตอบ ตามกลไก SSPA ในปัจจุบัน เมื่อส่งใบสมัครเข้าร่วมการเลือกสถานที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบผ่านขั้นตอนการพิจารณาพิเศษแล้ว ไม่ว่าจะส่งใบสมัครผ่าน SSPA e-Platform หรือเป็น Application Form แบบกระดาษ ใบสมัครทุกใบจะไม่สามารถเรียกคืน ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงลำดับตัวเลือกโรงเรียนได้หลังส่งแล้ว และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลำดับตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น หากได้รับการแข่งขันว่าบุตรหลานได้ DP จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการแล้ว ผู้ปกครองจะไม่สามารถได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนลำดับตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้
- (17) **คำถาม** โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสามารถสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับลำดับตัวเลือกโรงเรียนของบุตรหลานได้หรือไม่?
- คำตอบ ภายใต้ระบบ SSPA ในปัจจุบัน ผู้ปกครองที่สมัคร DP ให้กับบุตรหลานของตนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยลำดับตัวเลือกโรงเรียนที่เลือกไว้กับโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง กลไก SSPA ในปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงภายใต้กระบวนการแข่งขัน ดังนั้น โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการจึงไม่ควรสอบถามผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(18) **คำถาม** ผู้ปกครองที่ได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าบุตรหลานของตนได้รับคัดเลือกจากการสมัคร DP แล้ว สามารถสละสิทธิ์ DP และกรอก Choice Form เพื่อเข้าร่วมในการจัดสรรแบบ CA ได้หรือไม่?

คำตอบ ภายใต้กลไก SSPA ในปัจจุบัน นักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรร DP แล้วจะไม่ได้รับการจัดสรรในสถานศึกษาอื่น ๆ ในขั้นตอน CA อีก ดังนั้น ผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกจึงไม่จำเป็นต้องเลือกโรงเรียนใน Choice Form ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะได้ทำการเลือกโรงเรียนใน Choice Form ในขั้นตอน CA ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายน 2025 แล้วก็ตาม บุตรหลานจะยังคงได้รับการจัดสรรให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ผู้ปกครองได้สมัครไว้ในขั้นตอน DP ตามกลไกปัจจุบันอยู่ดี

(19) **คำถาม** กระบวนการแจ้งเตือนเหมือนกับการประกาศผล DP อย่างเป็นทางการหรือไม่? หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการในฐานะผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว ผู้ปกครองจำเป็นต้องลงทะเบียนกับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียวเลยหรือไม่?

คำตอบ กระบวนการแจ้งเตือนเป็นมาตรการเชิงปกครองและไม่ถือเป็นการเผยแพร่ผลการจัดสรรที่เรียนขั้นสุดท้าย กลไกและขั้นตอน SSPA ในปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นักเรียนทุกคนในระบบ SSPA รอบนี้ จะได้รับผลการจัดสรรที่เรียน SSPA (รวมถึงผลในขั้น DP และ CA) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2025 เช่นเคย

การแจ้งเตือนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการต่อผู้ปกครองไม่ถือเป็นการเปิดเผยผลการจัดสรรที่เรียนอย่างเป็นทางการ ผู้ปกครองจึงไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้นโดยทันที ผู้ปกครองจะได้รับสลิปการจัดสรรที่เรียนและสลิปการรับเข้าเรียนหลังมีการประกาศผลของ SSPA อย่างเป็นทางการในวันที่ 8 กรกฎาคม 2025 เมื่อถึงเวลานั้น ผู้ปกครองจะต้องดำเนินการลงทะเบียนกับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนด (เช่น ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคมถึง 11 กรกฎาคม 2025)

(20) **คำถาม** โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการควรใส่ใจอะไรบ้าง เมื่อกำลังแจ้งผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกทางจดหมายและติดต่อทางโทรศัพท์ตามวันเวลาที่กำหนด?

คำตอบ เมื่อได้รับใบสมัคร DP จากผู้ปกครอง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปกครองที่อาศัยอยู่/ทำงานนอกฮ่องกง) โรงเรียนควรเตือนให้พวกเขาปรับปรุงข้อมูลการติดต่อให้เป็นปัจจุบันตามกำหนด ผู้ปกครองควรได้รับแจ้งเป็นอย่างดีว่าจะมีกระบวนการแจ้งผู้สมัครผ่านคัดเลือก DP ให้ทราบทางจดหมายและโทรศัพท์ตามวันเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ โรงเรียนควรดำเนินการต่าง ๆ ให้เหมาะสม อาทิ สรรองเวลาในการส่งทางไปรษณีย์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าบุตรหลานของตนมีชื่อในรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำหรับที่เรียนแบบอาศัยอยู่พินิจ กำหนดเวลาในการโทรศัพท์ไปยังผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องตามวันเวลาที่ระบุ (และไม่ใช้ก่อนวันเวลานั้น) วางแผนสำหรับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้ในวันที่กำหนด เป็นต้น

(21) **คำถาม** โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการควรวีธีรับมือการสอบตามทางโทรศัพท์จากผู้ปกครองเกี่ยวกับบุตรหลานว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกของโรงเรียนหรือไม่ อย่างไร?

คำตอบ เมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการยืนยันตัวตนของผู้โทรผ่านทางโทรศัพท์ โรงเรียนได้รับคำแนะนำไม่ให้เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกเป็นรายบุคคลเมื่อได้รับการสอบถามดังกล่าว เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว) โรงเรียนอาจแจ้งให้ผู้ปกครองถึงกระบวนการแจ้งเตือนผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือก และเรียนให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งว่าผู้ปกครองที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ SSPA e-Platform อาจได้รับการแจ้งเตือนสำหรับผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกผ่าน SSPA e-Platform ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน หากผู้ปกครองมีคำถามอื่นๆ โรงเรียนอาจจัดการคำถามเหล่านั้น โดยอาศัยกลไกการตอบข้อสอบถามของตนเองได้

(22) **คำถาม** นอกเหนือจากการแจ้งให้ผู้ปกครองเกี่ยวกับผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกทางจดหมายและโทรศัพท์แล้ว โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ในการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบหรือไม่?

คำตอบ นอกเหนือจากการแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกทางโทรศัพท์และจดหมายแล้ว โรงเรียนอาจแจ้งให้ผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกทราบด้วยวิธีการอื่นๆ หากจำเป็น แต่เมื่อแจ้งผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องโดยวิธีอื่นๆ โรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักการและกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล (ความเป็นส่วนตัว)

(23) **คำถาม** นักเรียนบางคนได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือก ทั้งยังได้รับข้อเสนอที่เรียนในระดับชั้น S1 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS หากพวกเขาตัดสินใจที่จะปฏิเสธที่เรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS เหตุใดพวกเขาจึงต้องไปรับหนังสือรับรองของผู้ปกครองที่ลงนามกำกับและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาด้วย? หากไม่ได้ไปรับเอกสารขึ้นมา นักเรียนจะยังได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการหรือไม่?

คำตอบ ตามกลไกปัจจุบันและเพื่อใช้ทรัพยากรสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS จะรวบรวมข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ยอมรับสถานที่ S1 ที่เสนอเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันการยอมรับข้อเสนอและสถานะที่เรียนในระดับชั้น S1 ที่ได้รับเงินอุดหนุนอื่น ๆ เพื่อจัดสรรผ่านระบบ SSPA (รวมถึงสถานที่ S1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบและ Jockey Club Ti-I College) เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่เกี่ยวข้องมีที่เรียนแบบได้รับเงินอุดหนุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสองแห่งในเวลาเดียวกัน ภายใต้กระบวนการแจ้งเตือน หากนักเรียนได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ (รวมถึง Jockey Club Ti-I College) ในฐานะผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว และมีได้รับการเสนอที่เรียนในระดับชั้น S1 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ด้วยเช่นกัน พวกเขาควรตัดสินใจว่าจะปฏิเสธข้อเสนอจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ภายในระยะเวลาที่กำหนดในช่วงเดือนเมษายน 2025 (เช่น ภายในประมาณ 5 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2025 วันสุดท้ายของการแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS สำหรับ SSPA ประจำปี 2025 คือวันที่ 8 เมษายน 2025 ภายใต้สถานการณ์ปกติ) หากผู้ปกครองไม่แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ที่เกี่ยวข้องและไม่มารับคืนซึ่งข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้กลไกปัจจุบัน นักเรียนที่เกี่ยวข้องจะยังคงรวมอยู่ในรายชื่อนักเรียนผู้ร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกของโรงเรียนแบบ NDSS ที่จะส่งภายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2025 ดังนั้น พวกเขาจะไม่ได้รับการจัดสรรไปเรียนในที่เรียนระดับชั้น S1 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนที่จัดสรร DP ให้กับพวกเขา

(24) **คำถาม** โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS สามารถปฏิเสธคำขอของผู้ปกครองในการขอรับคืนข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงได้หรือไม่?

คำตอบ ในปัจจุบัน ตามกระบวนการรวบรวมข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการตัดสินใจของผู้ปกครองนั้น อยู่บนหลักการของการใช้ทรัพยากรสาธารณะให้เหมาะสมและเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนที่เกี่ยวข้องมีที่เรียนแบบได้รับเงินอุดหนุนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสองแห่งในเวลาเดียวกัน ภายใต้กระบวนการแจ้งเดือน หากผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกตัดสินใจที่จะปฏิเสธข้อเสนอนั้นที่เรียนจาก โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS นักเรียนควรแจ้งให้โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ที่เกี่ยวข้องนั้นทราบและขอรับข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงภายในระยะเวลาที่กำหนด (กล่าวคือ ภายในประมาณ 5 วันทำการหลังจากได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2025 วันสุดท้ายของการแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS สำหรับ SSPA ประจำปี 2025 คือวันที่ 8 เมษายน 2025 ภายใต้สถานการณ์ปกติ) โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS จะต้องส่งคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคำขอของผู้ปกครอง เมื่อได้รับเอกสารข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้ว ถือเป็นการยืนยันว่าผู้ปกครองได้สละที่นั่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แห่งนั้นทันที ดังนั้น ผู้ปกครองควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

(25) **คำถาม** หากผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือก ไม่สามารถรับคืนข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงจาก โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ปกครองสามารถขอรับเอกสารเหล่านี้จากโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในภายหลังจากนั้น เพื่อสละที่นั่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แห่งนั้นได้หรือไม่?

คำตอบ ภายใต้ข้อตกลงในปัจจุบัน ผู้ปกครองจะยื่นเอกสารข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS เพื่อยืนยันการยอมรับข้อเสนอจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS และการสละที่นั่งในระดับชั้น S1 ที่อื่นๆ (รวมถึงที่นั่งในระดับชั้น S1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการและ Jockey Club Ti-I College) ที่จะถูกจัดสรรผ่านระบบของ SSPA

ภายใต้กระบวนการแจ้งเดือน เนื่องจากนักเรียนบางคนอาจปฏิเสธที่เรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS หลังจากได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าตนเองเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือก ผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องควรขอรับคืนข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS สามารถรับนักเรียนอื่น ๆ ตามรายชื่อสำรองเพื่อเติมเต็มที่เรียนที่ว่างและส่งรายชื่อนักเรียนผู้ร่วมโครงการที่ได้รับคัดเลือกไปยัง EDB ภายในช่วงปลายเดือนเมษายน 2025 ภายใต้สถานการณ์ปกติ ในกรณีนี้ผู้ปกครองของผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกไม่ควรขอรับข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS หลังผ่านระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

- (26) **คำถาม** หากผู้ปกครองขอรับคืนข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วและแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS เพื่อยืนยันการลงทะเบียนที่เรียนที่ได้รับเสนอแล้ว จะยังสามารถขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แห่งนั้นเกี่ยวข้องรับบุตรหลานของพวกเขาเข้าศึกษาอีกครั้งในอนาคตได้หรือไม่?
- คำตอบ** หากผู้ปกครองขอรับคืนข้อตกลงของผู้ปกครองที่ลงนามแล้วพร้อมกับแบบฟอร์มบันทึกนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับจริงจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แล้ว ถือว่าผู้ปกครองได้ตัดสินใจที่จะลงทะเบียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS เสนอให้ หลังจากการประกาศผล SSPA ในเดือนกรกฎาคม 2025 หากผู้ปกครองต้องการที่จะสมัครที่เรียนในระดับชั้น S1 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แห่งนั้นอีกครั้ง โรงเรียนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรับนักเรียนหรือไม่ตามกลไกการรับนักเรียนของโรงเรียนเอง
- (27) **คำถาม** หากนักเรียนไม่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกนั้นหมายความว่านักเรียนจะไม่ได้รับการจัดสรรสถานที่เรียนในชั้นตอน DP หรือไม่?
- คำตอบ** ภายใต้กระบวนการแจ้งเตือน นักเรียนบางคนอาจได้รับการแจ้งเตือนว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสองแห่ง และจะถูกจัดสรรไปยังโรงเรียนที่เป็นตัวเลือกแรกของพวกเขาตามกลไก SSPA ในปัจจุบัน ทำให้มีที่เรียนว่างลงหนึ่งที่นั่ง นอกจากนี้ ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกบางคนอาจลงทะเบียน DP ที่ได้รับจัดสรรเพื่อยอมรับข้อเสนอจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS และทำให้ที่เรียนที่จัดสรรให้กับผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกเหล่านั้นจะเปิดว่างขึ้น ดังนั้น นักเรียนบางคนที่ไม่ได้รับแจ้งอาจได้รับการจัดสรรที่เรียนในระดับชั้น S1 ในโรงเรียนที่พวกเขาสมัครในชั้นตอน DP ในฐานะผู้สมัครสำรอง
- (28) **คำถาม** ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวเลือกแห่งอื่นและผู้สมัครเข้าเรียนหลังจากที่โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการได้ออกการแจ้งเตือนไปยังผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกหรือไม่?
- คำตอบ** ภายใต้กลไก SSPA ในปัจจุบัน หลังจากหักที่เรียนซ้ำชั้นและโควตา DP แล้ว ที่เรียนในระดับชั้น S1 ของโรงเรียนทุกแห่งจะถูกใช้สำหรับชั้นตอน CA ต่อไป โรงเรียนมัธยมศึกษาไม่ควรดำเนินขั้นตอนการรับเข้าเรียน (รวมถึงขั้นตอนการรับใบสมัคร การคัดเลือก หรือการรับนักเรียน) เพื่อเติมเต็มที่เรียนที่ว่างอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศผลการจัดสรรในเดือนกรกฎาคม 2025 ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความกดดันเกินควรแก่ผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงการสร้างสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ ผู้ปกครองจึงไม่ควรเข้าหาโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวเลือกแห่งอื่น ๆ ก่อนมีการประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของโรงเรียน
- (29) **คำถาม** โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมยังคงต้องส่งผลการประเมินภายในของนักเรียนที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อนำไปคำนวณกลุ่มการจัดสรรของนักเรียนเหล่านั้นหรือไม่?
- คำตอบ** ภายใต้กระบวนการแจ้งเตือน กลไก SSPA ในปัจจุบันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมยังคงต้องส่งผลการประเมินภายใน (IA) เมื่อสิ้นสุดชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รวมถึงช่วงกลางและปลายของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนทุกคน (รวมถึงนักเรียนที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกหรือนักเรียนที่ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS แล้วด้วย) ในชั้นตอน CA นั้น คะแนนตามสัดส่วนของนักเรียนในระบบทุกคนในอาณาเขต/เครือข่ายโรงเรียนเดียวกันจะถูกจัดลำดับด้วยคอมพิวเตอร์ จากนั้นนักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสามเขต/กลุ่มขนาดเท่า ๆ กัน โดยแต่ละเขต/เครือข่ายจะประกอบด้วยหนึ่งในสามของจำนวนนักเรียนในระบบทุกคนในอาณาเขต/เครือข่ายโรงเรียนเดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จำนวนนักเรียนในแต่ละกลุ่มจะถูกกำหนดโดยจำนวนนักเรียนในระบบทั้งหมด ภายใต้กระบวนการแจ้งเตือน กลุ่มการจัดสรรของนักเรียนในระบบทุกคน (รวมถึงนักเรียนคนที่ได้รับแจ้งว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว) จะถูกคำนวณตามผลการประเมิน IA ตามสัดส่วนของตนเอง

(30) คำถาม เหตุใด EDB จึงส่งรายชื่อของผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกให้กับโรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละแห่งในช่วงต้นเดือนเมษายน 2025?

คำตอบ EDB จะส่งมอบรายชื่อผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละแห่งในช่วงต้นเดือนเมษายน 2025 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในการแจ้งผู้ปกครองที่เกี่ยวข้องว่าพวกเขาไม่ต้องเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA และเพื่อให้การสนับสนุนที่เหมาะสมแก่นักเรียนที่ไม่ได้รับการแจ้งเดือนเพื่อเตรียมตัวสำหรับขั้นตอน CA ชื่อของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้อง ลำดับตัวเลือกโรงเรียนในการสมัคร DP และผลการพิจารณาว่านักเรียนได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับคัดเลือกโดยโรงเรียนมัธยมหนึ่งหรือสองแห่งหรือไม่นั้น จะไม่ปรากฏในรายชื่อ

(31) คำถาม โรงเรียนประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสามารถเปิดเผยสัดส่วนหรือจำนวนนักเรียนที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกแก่สาธารณชนได้หรือไม่?

คำตอบ ตามกระบวนการแจ้งเดือน นักเรียนแต่ละคนอาจได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกโดยโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสองแห่ง ท้ายที่สุด นักเรียนจะได้รับการจัดสรรไปยังโรงเรียนที่นักเรียนเลือกเป็นอันดับแรกและผู้สมัครที่ได้รับเลือกบางคนอาจเลือกเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบ NDSS ดังนั้นนักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้รับเลือกเป็นผู้สมัคร DP อาจยังคงมีโอกาสได้รับการจัดสรรแบบ DP ในฐานะผู้สมัครสำรอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สัดส่วนหรือจำนวนนักเรียนที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวไม่ถือเป็นผลลัพธ์การสมัคร DP ขั้นสุดท้าย ท้ายที่สุดแล้ว นักเรียนที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสำหรับที่เรียนแบบอาศัยดุลยพินิจของโรงเรียนอาจไม่ได้รับการจัดสรรให้กับโรงเรียนนั้น ๆ นอกจากนี้ การที่นักเรียนผู้สมัครจะได้รับเลือกในขั้นตอน DP หรือไม่นั้นมีผลมาจากหลายปัจจัยต่าง ๆ อาทิ กลยุทธ์ของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียน จำนวนผู้สมัคร เกณฑ์การรับเข้าและการให้น้ำหนัก จำนวนสถานที่เรียน เป็นต้น ดังนั้น สัดส่วนหรือจำนวนนักเรียนที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการว่าเป็นผู้สมัคร DP ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่แท้จริงถึงระดับทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานโดยรวมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนมัธยมศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล/ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกลยุทธ์ของนักเรียนคนอื่น ๆ ในการเลือกโรงเรียนในขั้นตอน CA